



นายแพทย์ปรามิทธิ์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิด “การประชุมพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย ภายใต้โครงการ OTOP นวดไทย”

วันที่ 5 กันยายน 2562

ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรามิทธิ์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ



การแพทย์ทางเลือก ประธานในพิธีเปิด “การประชุมพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย ภายใต้โครงการ OTOP นวดไทย” ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

การประชุมดังกล่าว จากแผนการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2559 – 2568) รัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของโลกภายใน 10 ปี และมีเป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ทำให้การขยายตัวการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันในหลายประเทศมีการปรับบริการโดยจัดให้ ผู้รับบริการด้าน

การแพทย์จะได้รับบริการที่มีคุณภาพและประทับใจ สร้างการจูงใจให้ผู้ที่มีรายได้สูงมารับบริการทางการแพทย์และสุขภาพในประเทศ โดยจัดรูปแบบการดูแลสุขภาพ การพักผ่อนและการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งทำให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกคุ้มค่าในการใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของประเทศ เกิดการบอกต่อบริการ ส่งผลให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการลงทุนดังกล่าว ทั้งภาครัฐและเอกชน และนำมาซึ่งรายได้เข้าประเทศ ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการขยายบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ดังกล่าว โดยมีมาตรการเพิ่มระยะเวลาการอยู่ในประเทศไทยได้หลังจากการรักษาพยาบาลสิ้นสุดลงแล้ว รวมถึงสามารถนำผู้ติดตามผู้ป่วยมาอยู่ในเมืองไทยได้ในระยะเวลาที่นานขึ้น

ดังนั้นสถาบันการแพทย์แผนไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบริการทางด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์บูรณาการ (Thai Wellness Clinic) จึงได้จัด “การประชุมพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย ภายใต้โครงการ OTOP นวดไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบริการทางด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์บูรณาการ (Thai Wellness Clinic) ร่วมกันนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 - 2) เพื่อสร้างมูลค่าบริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนและระดับประเทศ
 - 3) เพื่อเกิดแนวทางการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบคลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว การแพทย์บูรณาการที่เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Thai Wellness Clinic) ได้
- การจัดประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน (เวชศาสตร์ครอบครัว) / แพทย์แผนไทย / แพทย์แผนไทยประยุกต์ / ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข / ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจร่วมเครือข่ายการพัฒนาบริการคลินิกด้านการดูแลสุขภาพ จำนวน 150 คน โดยการประชุมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562
- จัดประชุมโดย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



